



**ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ**

**เรื่อง การทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญ  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ**

ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ประกอบกับประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) และที่เพิ่มเติม รวมจำนวน ๑๖ ราย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระบบ เป็นธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และกรมฯ กำหนด จึงกำหนดการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สนามสอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗, ๑๐ และส่วนกลาง ทั้งนี้ ให้ข้าราชการจำนวน ๑๖ ราย ตามประกาศข้างต้น แสดงความจำนงและเลือกสนามสอบตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งไปยังกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารกำลัง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ผ่านทาง E-mail : mpsec@cad.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๒ ๖๒๘ ๕๒๖๗ หรือด้วยตนเอง ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ

**การทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญ**

วิชาที่ทำการทดสอบ มีขอบเขต รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชา ดังนี้

**๑) วิชาการบัญชี**

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ คำแนะนำ หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด รวมทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ลูกหนี้ เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สิน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังรอบระยะเวลารายงานทางการเงิน

**๒) วิชาการสอบบัญชี**

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ ตั้งแต่กระบวนการวางแผนการสอบบัญชีโดยรวม การประเมินความเสี่ยง ในการสอบบัญชี การจัดทำแนวการสอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ การจัดทำรายงาน

การสอบบัญชี จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ตลอดจนกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ มาตรฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การประเมิน ความเสี่ยงในการสอบบัญชี การวางแผนการสอบบัญชี และการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี รวมทั้งการรายงาน การสอบบัญชี

๓) ข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สังคม เศรษฐกิจ และสถานการณ์ ทั่วไปของบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายโอภาส ทองยงค์)  
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์